

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2014

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về việc in, đặt in hóa đơn, quản lý và sử dụng hóa đơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, thực hiện các giải pháp chống thất thu, tăng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, còn tồn tại một bộ phận không nhỏ tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thông thoáng trong việc cải cách thủ tục hành chính về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn nên đã có hành vi trốn thuế và chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Tình trạng bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn; thành lập doanh nghiệp để mua bán hoá đơn, thu lời bất chính; không kê khai, kê khai không đúng nhằm trốn thuế; sử dụng hóa đơn để hợp pháp hoá các loại hàng hoá trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hoá nhập lậu để đưa vào lưu thông trên thị trường; sử dụng hóa đơn để hợp pháp hoá các khoản chi bất hợp pháp... vẫn còn tồn tại. Những hành vi này đã gây thất thu thuế, thất thoát ngân sách nhà nước, bất công bằng giữa các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và chống thất thu ngân sách, ngăn chặn những tiêu cực trong việc in, đặt in, quản lý và sử dụng hóa đơn, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần tích cực vào việc tăng thu ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý thuế; Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi mua hàng hóa, dịch vụ phải yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn kèm theo hàng hóa đúng quy định; sử dụng hóa đơn hợp pháp, đúng mục đích.

2. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp và chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý in, đặt in, sử dụng hóa đơn phù hợp thực tế địa phương và Chỉ thị này.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân khi thực hiện mua, hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) trở lên yêu cầu cơ sở bán hàng phải xuất hóa đơn.

Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân in, đặt in, sử dụng hóa đơn; chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố định kỳ mỗi quý quý một lần tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân in, đặt in, sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng hóa đơn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn trong thanh toán. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phối hợp với cơ quan Công an điều tra những doanh nghiệp, hộ kinh doanh có biểu hiện mua, bán hóa đơn; doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ trốn, nghỉ bỏ kinh doanh mang theo hóa đơn để thu hồi những hóa đơn chưa sử dụng, nhằm ngăn chặn doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh lợi dụng mua bán hóa đơn chiếm đoạt tiền thuế. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp phát hiện có biểu hiện mua, bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế, kịp thời thiết lập hồ sơ chuyển sang cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện xác minh hóa đơn, hướng dẫn hồ sơ đề nghị xác minh hóa đơn và thông báo kết quả xác minh hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; trong quá trình xác minh hóa đơn, nếu phát hiện những hành vi vi phạm phải chủ động xử lý theo thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn. Trong quá trình thực hiện công tác thanh toán cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước thực hiện chuyển hóa đơn cho cơ quan thuế xác minh hóa đơn đối với: hóa đơn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật; tất cả hóa đơn sử dụng dịch vụ; hóa đơn mua tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư, hàng hóa có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Việc thanh toán được thực hiện bình thường không gây ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán theo quy định. Sau khi có kết quả xác minh nếu phát hiện sai phạm, Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động xử lý nghiêm các sai phạm thuộc thẩm quyền; đối với những sai phạm không thuộc thẩm quyền xử lý, Kho bạc Nhà nước tỉnh thiết lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý; đối với những sai phạm có tính chất nghiêm trọng, thiết lập hồ sơ chuyển sang cơ quan Công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện thanh toán, quyết toán cho các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành yêu cầu nhà thầu phải xuất trình hóa đơn.

4. Thủ trưởng các đơn vị công lập và tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thực hiện lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng; thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, kịp thời ngăn chặn

các biểu hiện vi phạm về hóa đơn; đảm bảo hóa đơn hợp pháp trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

5. Thanh tra tỉnh, Thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra, kiểm tra chủ động phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện xác minh hóa đơn có nghi vấn nhằm kịp thời xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, lực lượng Quản lý thị trường, cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường kiểm tra, điều tra những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những sai phạm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn trong khâu lưu thông hàng hóa; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh trong việc điều tra, xử lý hành vi vi phạm về hóa đơn theo quy định của pháp luật.

8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về quản lý thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn và Chỉ thị này.

9. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tích cực phối hợp với cơ quan Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách thuế, nhất là các chính sách về in, đặt in hóa đơn, quản lý và sử dụng hóa đơn để mọi tổ chức, người nộp thuế hiểu, tích cực thực hiện.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn.

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ 6 tháng (đợt xuất theo yêu cầu) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Cục Thuế tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Hạnh